

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังเฟดมองศก.สหรัฐเชิงบวก-มีโอกาสขึ้นดบ.ปีนี้

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกล่าสุด จากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.70 และแนวต้านที่ 34.60 โดยมีแนวโน้มไปในทางอ่อนค่า

\*ดอลลาร์รักษาระดับความแข็งแกร่งในช่วงเช้าวันนี้ หลังนางเจเน็ต เบลเลนประธานเฟด แสดงความเห็นในทางบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

\*นางเยลเลน กล่าวในการประชุมประจำปีของผู้ธนาคารกลางทั่วโลกที่เมืองแจ๊คสัน โฮล ในวันศุกร์ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐได้รับเหตุผลสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตในระดับปานกลาง

\*แต่ประธานเฟด ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยควรจะทำเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่ได้ส่งสัญญาณว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

\*นายสแตนลีย์ ฟิชเชอร์ รองประธานเฟด กล่าวว่า ถ้อยแถลงของนางเยลเลน สอดคล้องกับการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

\*นายฟิชเชอร์ กล่าวด้วยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค. ที่รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยออกมาในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย.นี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

\*บริษัท ซีเอ็มอี กรุ๊ป ระบุว่า ตลาดสัญญาล่วงหน้าได้ปรับตัวรับการคาดการณ์ที่ว่า มีโอกาส 30% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. โดยพุ่งขึ้นจากโอกาส 18% ที่เคยคาดไว้ ก่อนที่นางเยลเลนและนายฟิชเชอร์ จะแสดงความเห็นในวันศุกร์ที่ผ่านมา

\*ตลาดคาดด้วยว่า มีโอกาสสูงกว่า 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธ.ค. โดยพุ่งขึ้นจาก 57% ที่เคยคาดไว้ในช่วงเช้าวันศุกร์

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 751.94 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 626.94 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 792.21 ล้านบาท

\*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ 34.656/676 จาก 34.56 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.754/854 จาก 38.880 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.07/08 จาก 101.82 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1194/98 จาก 1.1195 เมื่อวันศุกร์

"บาทอ่อนค่าตามแรงซื้อดอลลาร์ที่มีกลับเข้ามา หลังเมื่อวันศุกร์คุณเยลเลนออกมาให้มุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ส่วนคุณพิชเชอร์ ก็ออกมาพูดถึงโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ จุด trigger น่าจะอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานวันศุกร์นี้ว่าจะออกมาอย่างไร" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้